

Kiến Xương

Tự hào quá khứ vững bước tương lai

Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9, mỗi người dân Kiến Xương dù đang ở bất kỳ đâu cũng không khỏi xúc động, bồi hồi và tự hào về quá khứ hào hùng, thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thực hiện Lời thề Độc lập, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Kiến Xương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người dân, đưa huyện phát triển lên tầm cao mới.



Thị trấn Kiến Xương đổi mới, phát triển.

Quá khứ hào hùng

Theo Lịch sử Đảng bộ huyện Kiến Xương: Thực hiện Lệnh tổng khởi nghĩa, ngày 20/8/1945 nhiều làng ở Kiến Xương đã biểu tình thị uy, hô vang các khẩu hiệu "Việt Minh vạn tuế", "Việt Nam độc lập vạn tuế". Trước đó, cờ đỏ sao vàng, truyền đơn, khẩu hiệu, chương trình, diễu lệ tóe tít của Việt Minh đã được phát tán khắp nơi. Tối ngày 20/8/1945, một số đồng chí cán bộ cốt cán như: Phạm Kim Tôn, Đỗ Quán, Lê Ngọc Nam họp tại nhà ông Hà Ngọc Lăng ở An Bối để bàn kế hoạch tổng khởi nghĩa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị đã nhanh chóng thống nhất chủ trương phát động quần chúng ở các xã và kế hoạch tổ chức cho quần chúng kéo về huyện giành chính quyền. Hội nghị cũng cử ra UBND cách mạng lâm thời của huyện do đồng chí Phạm Kim Tôn làm Chủ tịch. Lệnh tổng khởi nghĩa ở Kiến Xương nhanh chóng được truyền đến các làng thôn làm Chủ tịch. Lệnh tổng khởi nghĩa ở Kiến Xương nhanh chóng được truyền đến các làng thôn làm Chủ tịch. Lệnh tổng khởi nghĩa ở Kiến Xương nhanh chóng được truyền đến các làng thôn làm Chủ tịch. Lệnh tổng khởi nghĩa ở Kiến Xương nhanh chóng được truyền đến các làng thôn làm Chủ tịch.



Kiến Xương thu hút nhiều dự án đầu tư tạo việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn huyện.

Chỉ sau mấy phát súng hiệu, đoàn người đã kéo vào tịch thu toàn bộ súng đạn, hồ sơ, niêm phong công sở, đồng thời biến phủ lý thành trụ sở UBND cách mạng lâm thời của Kiến Xương. Ngày 22/8/1945 các làng tiếp tục nổi dậy bắt bọn cường hào gian ác ra thú tội trước nhân dân và bọn lý dịch phải nộp ấn tín, sổ sách. Đến ngày 25/8/1945, hệ thống chính quyền cách mạng được thiết lập từ tổng đến xã. Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân Kiến Xương cùng đồng bào cả nước đã thoát vòng nô lệ trở thành người làm chủ của chế độ dân chủ cộng hòa, tự do độc lập.

Tương lai tươi sáng

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai

sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhân dân Kiến Xương bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương đã đoàn kết một lòng cùng quần đàn cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện công cuộc đổi mới, Kiến Xương có những bước chuyển mình mạnh mẽ, bước sang trang sử mới với nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 5 năm qua, Kiến Xương đã đạt mức tăng trưởng 9,85%/năm. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo còn

3,16%, huyện và 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 2 xã Thanh Tân, Bình Định đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao. Vừa qua, Kiến Xương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI để ra nhiều giải pháp, đột phá mới. Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Phát huy những thành quả, kinh nghiệm và sức mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để tạo bước đột phá, Kiến Xương sẽ tập trung thu hút mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hệ thống tưới, tiêu các vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao, hạ tầng các cụm công nghiệp. Đây chính xác cách hành chính, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính sự nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đủ số lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị. Trước mắt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đối với cán bộ cấp cơ sở. Phấn đấu trong 5 năm tới Kiến Xương sẽ đạt mức tăng trưởng 10,02%/năm trở lên, giảm 1/3 số hộ nghèo trở lên so với năm 2021, trên 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Bà Mai Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Tuấn khẳng định: Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc của toàn dân quyết tâm phấn đấu đạt các tiêu chí xã NTM nâng cao trong năm 2021. Chặng đường sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, song với truyền thống cách mạng, nhất là khí thế thi đua với quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI vào cuộc sống, chắc chắn Đảng bộ và nhân dân huyện Kiến Xương sẽ lập nên những kỳ tích mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THU THỦY

Những năm qua, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Thái Bình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn không gian đô thị. Tuy nhiên, một số công trình triển khai còn dở dang và là "điểm nghẽn" cản giải quyết để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

5 năm qua, thành phố đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, lát hè phố, xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đã hình thành rõ nét đô thị hiện đại, khang trang, đẹp mới như: đường vành đai phía Nam giai đoạn 2, cầu vượt sông Trà Lý, đường Võ Nguyên Giáp, dự án BT đường Kỳ Đồng, cầu qua sông 3/2, nút giao thông Phú Khánh... Để đạt được kết quả đó, thành phố đã phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự hướng ứng, đồng thuận của người dân. Có thể nói, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông là yếu tố quan trọng được thành phố quan tâm đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau để kịp thời đáp ứng tốc độ phát triển của thành phố và hướng đến đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, tại một số dự án có vai trò quan trọng trong cải tạo, chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan, nâng cao chất lượng đô thị như đường Chu Văn An, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lê Thánh Tông, Kỳ Đồng kéo dài... vẫn chưa hoàn thiện, tạo ra những nút thắt giao thông cần được tháo gỡ.

Tuyến đường Chu Văn An kéo dài, đoạn qua thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính còn điểm nghẽn dài hơn 320m. Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Thời gian qua, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) gặp khó khăn, ảnh hưởng đến việc di lại của nhân dân và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của UBND

**THÀNH PHỐ
Gỡ điểm nghẽn giao thông để phát triển**

thành phố về đẩy nhanh tiến độ GPMB, triển khai thi công đoạn đường còn lại, UBND xã Vũ Chính đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các phòng, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, vận động bà con nhân dân có diện tích ảnh hưởng sớm bàn giao mặt bằng. Đến nay, 30/30 hộ dân có đất ở và tài sản trên đất đã đồng thuận, nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, với diện tích hơn 4.000m². Hiện còn 4.000m² diện tích đất nông nghiệp của 12 hộ dân thôn Lạc Chính chuyển nhượng cho ông Nguyễn Dương Quân đang được kiểm đếm bắt buộc, phần đất hoàn thành GPMB trong quý III/2020 và triển khai xây dựng quý IV/2020. Bà Trần Thị Sâm, thôn Lạc Chính, xã Vũ Chính cho biết: Điểm nghẽn giao thông này đã từ nhiều năm nay, chúng tôi mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư xây dựng để không còn cảnh ngập lụt khi mưa bão đến. Giờ đình thì hoàn toàn nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của nhà nước.

Hay tại tuyến đường Kỳ Đồng kéo dài đoạn từ Trần Thủ Độ đến quốc lộ 10 dài hơn 1,6km, bề rộng 45m đoạn này đã hoàn thành 95%. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác GPMB, 2 đầu đường giáp với đường Trần Thủ Độ còn 1 hộ gia đình, giáp tuyến quốc lộ 10 còn 5 hộ gia đình và 1 ngôi mộ họ Bùi, với diện tích chưa GPMB còn 5.000m²... Hiện thành phố đang tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân còn lại nhất trí với phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Nếu các hộ vẫn cố tình

không nhận tiền đền bù, chây ỳ không bàn giao mặt bằng, UBND thành phố sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hoàn thành dự án.

Ông Đinh Gia Dũng, Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình cho biết: Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm "đi trước một bước" là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố Thái Bình. Vì vậy, để các dự án sớm được triển khai, UBND thành phố đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép thành phố nghiên cứu, đề xuất quy hoạch khu đất thu hồi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khu đất giáp Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Vũ Chính và khu đất ao Chiếu Thảng, phường Trần Hưng Đạo đồng bộ, tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố Thái Bình. Vì vậy, để các dự án sớm được triển khai, UBND thành phố đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép thành phố nghiên cứu, đề xuất quy hoạch khu đất thu hồi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khu đất giáp Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Vũ Chính và khu đất ao Chiếu Thảng, phường Trần Hưng Đạo đồng bộ, tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố Thái Bình.

MINH NGUYỄN



Đường Kỳ Đồng kéo dài chưa thông tuyến do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chế biến nông sản - "địa hạt" còn nhiều tiềm năng

Đó là câu nói của ông Vũ Công Trung, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Anh Trung Food (xã Quỳnh Ngọc, huyện

Quỳnh Phụ) khi nói về cơ hội phát triển trong lĩnh vực chế biến nông sản mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Song để khai thác được tiềm năng đó, doanh

nh nghiệp cần phải tiên phong đưa công nghệ, máy móc hiện đại vào phục vụ sản xuất.

Tại các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn do Sở Công

Thương tổ chức hồi giữa năm nay, nhiều người dân trong tỉnh được tiếp cận các sản phẩm nông sản chế biến của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Anh Trung Food (Công ty Anh Trung) và ngỡ ngàng khi biết đây là một doanh nghiệp của Thái Bình. Ông Trần Công Huân, thôn Hòa Bình, xã Bình Định (Kiến Xương) cho biết: Về hình thức mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và chất lượng sản phẩm tốt hơn những hàng hóa cùng chủng loại trên thị trường. Tôi rất bất ngờ và tự hào khi doanh nghiệp trong tỉnh có thể chế biến những nông sản của bà con nông dân vốn phổ thông, ít giá trị thành sản phẩm rất ngon, có giá trị kinh tế cao như vậy.

Sản phẩm nông sản chế biến của Công ty Anh Trung gồm: ngô, khoai tây, khoai lang, mít, chuối, hạt sen, cà rốt, bí đỏ sấy. Sự khác biệt của những sản phẩm do doanh nghiệp này sản xuất chính là độ giòn, xốp cao, màu sắc tươi tự nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của nông sản được giữ nguyên vẹn nhờ công nghệ sấy chân không. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm nông sản chế biến thành phẩm đều khô

và chứa rất ít dầu chiên nên mới tiếp cận người tiêu dùng và bị ngán, hạn chế chất béo và không cảm thấy bất tiện vì dầu mỡ bám vào tay như các sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. Ông Vũ Công Trung, Giám đốc Công ty cho biết: Việc sử dụng công nghệ và máy ly tâm giá tốt cao để tách dầu chiên ngoài làm cho chất lượng sản phẩm tốt hơn, giữ được hương vị gốc của nông sản, nó còn giúp cho việc bảo quản thuận lợi, thời hạn sử dụng tăng gấp đôi mà không phải dùng đến bất cứ chất bảo quản nào, đồng nghĩa với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc có được những ưu điểm nổi trội cho sản phẩm chế biến như vậy, Công ty Anh Trung đã áp dụng công nghệ sấy chân không và hệ thống các máy móc tự động hóa: máy sấy, máy kho đông, máy chiên công nghiệp, máy ly tâm tách dầu, chiên, máy đóng gói. Trong đó, phần lớn các máy móc đều do Công ty tự nghiên cứu chế tạo nên công nhân dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu sản xuất và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư gần 50% so với mua máy móc có sẵn trên thị trường. Công suất chế biến của Công ty Anh Trung hiện nay đạt 72 tấn nông sản/năm. Mặc dù

mới đi vào hoạt động, sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng và bị ngán, hạn chế chất béo và không cảm thấy bất tiện vì dầu mỡ bám vào tay như các sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường. Ông Vũ Công Trung, Giám đốc Công ty cho biết: Việc sử dụng công nghệ và máy ly tâm giá tốt cao để tách dầu chiên ngoài làm cho chất lượng sản phẩm tốt hơn, giữ được hương vị gốc của nông sản, nó còn giúp cho việc bảo quản thuận lợi, thời hạn sử dụng tăng gấp đôi mà không phải dùng đến bất cứ chất bảo quản nào, đồng nghĩa với bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc có được những ưu điểm nổi trội cho sản phẩm chế biến như vậy, Công ty Anh Trung đã áp dụng công nghệ sấy chân không và hệ thống các máy móc tự động hóa: máy sấy, máy kho đông, máy chiên công nghiệp, máy ly tâm tách dầu, chiên, máy đóng gói. Trong đó, phần lớn các máy móc đều do Công ty tự nghiên cứu chế tạo nên công nhân dễ vận hành, phù hợp với yêu cầu sản xuất và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư gần 50% so với mua máy móc có sẵn trên thị trường. Công suất chế biến của Công ty Anh Trung hiện nay đạt 72 tấn nông sản/năm. Mặc dù

Luộc chỉ trồng ngô tẻ làm thức ăn chăn nuôi nên hiệu quả kinh tế không cao, chỉ đạt 500.000 đồng/sào/vụ. Từ khi có Công ty Anh Trung hợp đồng trồng ngô và bao tiêu nông sản, tôi mạnh dạn xuất và cung cấp ra thị trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Bình... với hơn 30 tấn sản phẩm nông sản chế biến các loại, doanh thu đạt trên 500 triệu đồng. Hiện nay, Công ty Anh Trung đang tập trung phát triển mở rộng thị trường trong nước, vươn ra xuất khẩu, nâng công suất chế biến, phấn đấu năm 2021 đạt trên 100 tấn nông sản thành phẩm, cán mốc doanh thu 1,3 tỷ đồng.

Công ty Anh Trung ra đời là niềm vui của nhiều bà con nông dân ở xã Quỳnh Ngọc và các địa phương lân cận. Bà Vũ Thị Lới, thôn Thương Hạ Nam, xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Vào làm trong Công ty Anh Trung, nhiệm vụ của tôi là sơ chế và đóng gói sản phẩm, công việc nhẹ nhàng, thu nhập mỗi tháng cũng được hơn 5 triệu đồng. Công nhân kỹ thuật chế biến, vận hành máy móc thì thu nhập đạt 10 triệu đồng/người/tháng. Còn bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Ngô Đồng, xã Diệp Nông (Hưng Hà) cho biết: Trước đây gia đình tôi có 5 sào đất bãi ven sông

KHẮC DUẤN



Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Anh Trung Food thực hiện đúng quy trình, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong hoạt động sản xuất chế biến nông sản.